



ประกาศ ก.พ.ค.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๖๖๐๐๐๒	นายสมหมาย วจนรจนา
๖๖๐๐๐๕	นายอนันต์ ตาสีมูล
๖๖๐๐๐๖	นายบทร นามบุตร
๖๖๐๐๐๗	นายรัชชานนท์ ทองโปร่ง
๖๖๐๐๐๘	นายพัชระ ตั้งพานิช
๖๖๐๐๑๖	นายณรงค์ ชลประคอง
๖๖๐๐๒๒	นายนรินทร์ฤทธิ์ กลิ่นพิบูลย์

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	
๖๖๐๐๒๓	นายชินนทร์	เชาวรักษ์
๖๖๐๐๓๐	นายอนุวงศ์	ชาบุตร
๖๖๐๐๔๔	นายปิลันธน์	กาทอง
๖๖๐๐๔๘	นายสมศักดิ์	ครองยุติ
๖๖๐๐๕๗	พันตำรวจเอก ชำนาญ	ชื่นยินดี

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน ยื่นหลักฐาน ที่แสดงประสบการณ์หรือผลงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย ร้องทุกข์ จำนวน ๓ เรื่อง พร้อมสำเนาอีกเรื่องละ ๖ ชุด ตัวอย่างเช่น

(๑) หลักฐานที่แสดงประสบการณ์

- รายงาน บันทึกความเห็น รายงานการประชุม หรือเอกสารที่ผู้สมัครได้เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องวินัย เรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องการบริหารงานบุคคลอื่น รวมทั้งการเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย

(๒) ผลงาน

- ผลงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

- ตำราทางวิชาการ

- บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์ในหนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์

- วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือรายงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

- ผลงานศึกษาหรือวิจัยที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและมีการเสนอต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

- บทความที่เสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการไม่ว่าจะลงพิมพ์ ในวารสาร หรือจัดพิมพ์เป็นหนังสือ

โดยให้สรุปย่อ สาระสำคัญของประสบการณ์ หรือผลงานดังกล่าว เรื่องละไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ ขนาดเอ ๔ พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบโดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ point หากส่งเกินจะไม่รับพิจารณาในส่วนที่เกินจำนวนหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมจัดทำผลงาน ให้ผู้สมัครระบุด้วยว่ามีบุคคลอื่นร่วมในการทำงาน หรือในผลงานนั้นด้วย โดยระบุว่ามิบุคคลใดบ้าง ผู้สมัครและบุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการทำงานหรือผลงานนั้นอย่างไร เป็นสัดส่วนเท่าใด พร้อมทั้งให้บุคคลที่มีส่วนร่วมนั้นลงชื่อรับรองการมีส่วนร่วมด้วย

สำหรับเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์หรือผลงาน รวมทั้งสรุปย่อ สาระสำคัญของประสบการณ์หรือผลงาน เรื่องละไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ ขนาดเอ ๔ ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ให้จัดส่งด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พร้อมขอให้ส่งไฟล์สรุปย่อสาระสำคัญของประสบการณ์หรือผลงานในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF ไปยัง e - mail address : usuma.a@ocsc.go.th ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ <http://www.ocsc.go.th>

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานให้ทราบ ประมาณวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และที่ <http://www.ocsc.go.th>

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ประกาศนี้ โดยยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองในภูมิภาคที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดใช้ระบบงาน

ตามประกาศอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือส่งทางโทรสารของศาลปกครองกลาง
หรือศาลปกครองในภูมิภาคที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม